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ทําไม
‘ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์อาเซียน’

ถึงเลือกเวียดนาม?

ASEAN DIGEST



ถ้าพูดถึง ‘คราฟต์เบียร์’
ก็ต้องนึกถึงตลาดฝ่ังตะวันตก?



เพราะวันนีน้้องฟินจะพาทุกคนมารู้จัก
‘ตลาดคราฟต์เบียร์’ ทีอ่ยู่ใกล้บ้านเรา
และโดดเด่นไม่แพ้กันอย่าง ‘เวียดนาม’

ไม่จริงอีกต่อไปครับ!



โรงคราฟต์เบียร์
ทีม่ีกําลังผลิตพอๆ กับฝ่ังตะวันตก

สามารถหาได้ง่ายๆ ตามเขต 1, 2 และ 3
ของนครโฮจิมินห์



อุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์เวียดนาม
ไม่ได้โตแค่ขนาด

แต่กําลังเป็นทีรู่้จักมากขึน้ด้วย



ภาพรวมตลาดเบียร์เวียดนาม
เป็นอย่างไร?



การบริโภคเบียร์ของเวียดนาม ณ ปี 2565
คิดเป็น 2.2% ของตลาดโลก

หรือประมาณ 3.8 ล้านกิโลลิตรต่อปี
เลยทีเดียว!



เวียดนามจึงมีการบริโภคเบียร์สงูทีส่ดุ
ขึน้แซงประเทศอืน่ๆ ในอาเซียน



ผู้เล่นในตลาดทีสํ่าคัญมีใครบ้างล่ะ



มีจากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศเลยครับ



แล้วอะไรทําให้เวียดนามเป็นตัวเลือก
ของผู้ผลิตคราฟต์เบียร์?



เป็นถิน่กําเนิดของพวกเครือ่งเทศและ
ผลไม้ทีใ่ช้ในการผลิตคราฟต์เบียร์ เช่น
ตะไคร้ เสาวรส บีทรูท กาแฟ และโกโก้

จากข้อแรกทําให้พึง่พาการนําเข้าวัตถุดิบ
น้อยลง ต้นทุนจึงลดลง ทําให้แข่งขันด้าน
ราคาได้มากกว่า



กฎหมายคราฟต์เบียร์ค่อนข้างผ่อนคลาย
สามารถผลิตในปริมาณน้อยได้ ต่างจาก
ไทยทีต่้องผลิตอย่างน้อยหลักแสนลิตรต่อปี
ผู้ผลิตไทยจึงมักย้ายการผลิตมาเวียดนาม
และส่งกลับไปขายในไทยแทน

เบียร์กลายเป็น ‘วัฒนธรรม’ มากกว่า
แค่สินค้าโภคภัณฑ์สําหรับนักดืม่รุ่นใหม่
ของเวียดนาม โดยเฉพาะ Gen Z ทีจ่ะให้
ความสําคัญกับประสบการณ์ดืม่อย่าง 
‘รสชาติ และ วิธีการทํา’ มากขึน้



ตลาดคราฟต์เบียร์เวียดนาม
ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเหรอ?



เมือ่ไม่นานมานีร้ัฐบาลมีแผนจะปรับขึน้
ภาษีการขายพิเศษ (SCT)

สําหรับเบียร์และแอลกอฮอล์
ภายในปี 2573



อาจทําให้ภาษีของคราฟต์เบียร์สงูขึน้
สร้างความกังวลด้านการทํากําไร

ให้แก่ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์



- https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-craft-beer-
 industry-2022.html/ 

- http://www.fpojournal.com/thai-craft-beer-international-taxation/
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